


Dauchongran

Dầu chống rạn da cho bà bầu tốt nhất hiện nay

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Jeux & Loisirs

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Lựa chọn dầu chống rạn da cho bà bầu nào tốt? Mách bạn top dầu chống rạn da an toàn, lành tính thích hợp dùng cho thời kỳ mang thai... Bạn đang tìm kiếm một sản phẩm dầu chống rạn da cho bà bầu nhưng chưa biết nên lựa chọn sản phẩm nào uy tín, chất lượng đảm bảo an toàn? Trong bài viết này Zcare sẽ giới thiệu cùng bạn top những sản phẩm dầu chống rạn cho bà bầu đảm bảo uy tín, lành tính và đang được nhiều mẹ bầu lựa chọn và đánh giá cao nhất nhé!

Sự khác biệt của dầu chống rạn và kem chống rạn da cho bà bầu?

Sự khác biệt lớn nhất của dầu chống rạn và kem chống rạn đó là một sản phẩm có chất kem ít gây bết dính hơn còn một sản phẩm chất dầu (dạng dầu, dạng lỏng) và thường gây bết dính nhiều hơn, cần phải thoa một cách kỹ lưỡng để loại bỏ cảm giác bết dính trên da.

Bên cạnh đó thì dầu chống rạn được đánh giá là có hiệu quả làm mềm da tuyệt vời hơn, giúp ngăn ngừa sự bay hơi nước của da, giúp duy trì sự mềm mại cho làn da và cực kỳ phù hợp cho giai đoạn bụng bầu bắt đầu lớn lên. Còn kem chống rạn khả năng làm mềm da sẽ có phần kém hơn đôi chút.

Dầu chống rạn da cho bà bầu tốt nhất

Để lựa chọn một sản phẩm dầu chống rạn cho bà bầu tốt, an toàn và phù hợp các mẹ có thể cân nhắc đến những dòng sản phẩm sau:

Dầu chống rạn da Bio-Oil® Skincare Oil

Bio Oil là sản phẩm chống rạn hiện đã có mặt trên hơn 160 quốc gia khác nhau và đã giành hơn 360 giải thưởng về chăm sóc da. Bio Oil có thành phần chính là chiết xuất từ Cúc La Mã, Tinh dầu cúc Xuxi, Vitamin E và tinh dầu oải hương đảm bảo an toàn lành tính cho cả mẹ và bé. Đặc biệt sản phẩm chứa PurCellinOil™ giúp dầu thẩm thấu tốt hơn, tăng hiệu quả hoạt động của các tinh chất trên những vùng da rạn và hầu như không gây cảm giác nhờn rít, bết dính, khó chịu.

Dầu chống rạn da cho mẹ bầu Mustela Stretch Marks

Dầu chống rạn Mustela Stretch Marks sản phẩm đến từ thương hiệu Mustela của Pháp, là chuyên gia da liễu hàng đầu thế giới trong hơn 70 năm qua.

Được đánh giá là một trong những sản phẩm dầu chống rạn cho bà bầu tốt nhất hiện nay, Mustela Stretch Marks Oil là sản phẩm organic với công thức thành phần chính đến từ thiên nhiên đảm bảo an toàn bao gồm: dầu hạt chanh leo, dầu bơ, dầu hướng dương và vitamin E giàu chất chống oxy hóa có tác dụng làm săn chắc da và ngăn ngừa các vết rạn da hiệu quả. Thêm vào đó dầu chống rạn da Mustela còn có khả năng cấp ẩm, làm dịu da, duy trì sự đàn hồi cho làn da trong suốt và sau thai kỳ.

Dầu chống rạn da Eucerin Natural Caring Oil

Dầu chống rạn da cho bà bầu Eucerin Natural Caring Oil với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên bao gồm 3 nguyên liệu chính là: dầu hạt hướng dương, dầu jojoba và dầu hạnh nhân đảm bảo an toàn lành tính cho làn da của mẹ và em bé trong bụng. Sản phẩm giúp thúc đẩy quá trình phục hồi tự nhiên của làn da và tăng cường khả năng dưỡng ẩm chuyên sâu để ngăn ngừa và làm giảm các vết rạn trong quá trình mang thai.

Dầu chống rạn da cho mẹ bầu Clarins Tonic Treatment Oil - Firming/Toning

Với thành phần 100% chiết xuất thực vật tinh khiết, dầu chống rạn da Clarins đang được rất nhiều mẹ bầu tin tưởng, lựa chọn và đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả mà sản phẩm mang lại.

Dầu chống rạn Clarins có chứa thành phần dầu hạt phỉ một loại dầu nhẹ có đặc tính cung cấp độ ẩm tốt, ít nhờn và giữ cho làn da luôn mềm mại, đàn hồi. Bên cạnh đó sản phẩm còn có hương thơm từ các loại thảo mộc hương thảo, phong lữ, bạc hà đem lại cảm giác thư giãn, thoải mái cho mẹ bầu khi sử dụng.

Dầu chống rạn da cho bà bầu Bubchen Mama Massageöl

Bubchen Mama Massageöl là sản phẩm dầu chống rạn có hương thơm tinh dầu hoa hồng, dịu nhẹ thoải mái. Đặc biệt sản phẩm còn có công thức chiết xuất an toàn từ dầu hạnh nhân, dầu jojoba với công dụng dưỡng ẩm, làm mềm da và giúp hạn chế các vết rạn khi mang thai vô cùng hiệu quả.

Dầu chống rạn da cho mẹ bầu Palmer's Cocoa Butter Skin Therapy Oil With Vitamin E

Palmer's Cocoa Butter Skin Therapy Oil With Vitamin E là sản phẩm dầu chống rạn với công thức kết hợp độc quyền của Bơ cacao, vitamin E, dầu argan tinh khiết, dầu tự nhiên và hợp chất Cetesomate-E®. Công thức dịu nhẹ có tác dụng dưỡng ẩm chuyên sâu cho làn da giúp hạn chế các vết rạn da, da khô, da hồng, da không đều màu hay da lão hóa...

Với công thức không gây nhờn thích hợp cho mọi loại da sản phẩm dễ dàng thấm sâu vào làn da để ngăn ngừa và chống rạn da an toàn, hiệu quả nhất.

Một số lưu ý khi lựa chọn dầu chống rạn da cho bà bầu

Lựa chọn dầu chống rạn da cho bà bầu các chị em cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

Chọn dầu chống rạn có khả năng dưỡng ẩm tốt: Điều này sẽ giúp ngăn ngừa khô da đặc biệt với những bà bầu có làn da khô, thêm vào đó khả năng cấp ẩm cao của dầu chống rạn da còn có công dụng làm mềm mịn da vô cùng hiệu quả.

Chọn sản phẩm có công thức thành phần an toàn không chứa hương liệu: Khi mang thai các mẹ bầu đều trở nên dễ nhạy cảm do đó khi chọn dầu chống rạn các mẹ nên tìm hiểu kỹ lưỡng về công thức, thành phần sản phẩm. Lựa chọn sản phẩm có thành phần thiên nhiên là tốt nhất và không có chứa hương liệu hay các thành phần độc hại khác.

Chọn dầu chống rạn không chứa chất phụ gia: Các chất phụ gia như paraben, chất tạo màu... có thể khiến mẹ bầu bị dị ứng, châm chích, mẩn đỏ... Do đó mẹ cần cân nhắc sản phẩm không có những thành phần phụ gia này.

Chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm nghiệm: Lựa chọn dầu chống rạn da cho bà bầu có thương hiệu, xuất xứ rõ ràng, uy tín. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm chứng minh và công dụng và độ an toàn.

Nên bôi test thử một lượng nhỏ trước khi sử dụng: Dù thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên tuy nhiên sự kết hợp của nhiều loại dầu có thể khiến mẹ bầu bị châm chích hay dị ứng. Do đó trước khi áp dụng sản phẩm lên toàn bộ vùng da mẹ nên bôi test thử một lượng kem nhỏ lên vùng bên cạnh cánh tay xem có hiện tượng dị ứng hay châm chích không.

Chọn sản phẩm ít gây nhờn rít, bết dính: Đặc tính của sản phẩm dầu là thường gây bết dính do đó mẹ bầu cần cân nhắc lựa chọn sản phẩm có dễ dàng sử dụng và có gây bết dính khi sử dụng không. Nếu muốn sản phẩm ít bết dính mẹ bầu nên chọn sản phẩm sử dụng các thành phần ít bết dính như squalane hay dầu jojoba... hay dùng kem chống rạn da thay vì dầu chống rạn.

Trên đây Zcare đã gợi ý cùng bạn TOP dầu chống rạn da cho bà bầu an toàn, lành tính và đang được nhiều mẹ bầu lựa chọn và đánh giá tốt nhất. Bạn đã chọn được sản phẩm dầu chống rạn phù hợp nhu cầu hay chưa?

Nếu như mẹ còn e ngại về vấn đề bết dính ở dầu chống rạn, mẹ có thể lựa chọn sản phẩm kem ngừa rạn da với công thức kem mềm nhẹ dễ dàng thấm sâu vào da mà không gây nhờn rít.

Tham khảo ngay: Kem ngừa rạn da Zcare - kem ngừa rạn da 100% thành phần thảo mộc an toàn, lành tính, ngừa rạn hiệu quả và không gây nhờn rít trên da.

Tags: <https://zcare.vn/tin-tuc/dau-chong-ran-da-cho-ba-bau-tot-nhat-hien-nay.html>

Matériaux

Outils

Étape 1 -
